



**ประกาศด้านบุคลากรทุ่งช้าง**  
**เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานบุคลากร**

ตามที่ด้านบุคลากรทุ่งช้าง ได้นำรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งเจ้าพนักงานบุคลากร ของสำนักงานบุคลากรภาคที่ ๓ ลำดับที่ ๕ ถึงลำดับที่ ๙ และลำดับที่ ๑๑ - ๑๕ ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งเจ้าพนักงานบุคลากร ของด้านบุคลากรทุ่งช้าง โดยกำหนดวันรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๐ - ๑๖ มกราคม ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ ครบกำหนดระยะเวลาการรับสมัครแล้ว ด้านบุคลากรทุ่งช้าง ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานบุคลากร กำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ดังนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

เลขประจำตัว เข้ารับการประเมิน	เลขประจำตัวสอบ ในบัญชีเดิม	ชื่อ - นามสกุล
๐๐๑	๐๑๒	นายเมธาวิณ บุญเพ็ง
๐๐๒	๐๐๗	นางสาวดุจจรพร แก้วประภา

๒. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ด้านบุคลากรทุ่งช้าง ขอให้ผู้ที่มิรายชื่อข้างต้นมาเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานบุคลากร โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ในวันอังคารที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมด้านบุคลากรทุ่งช้าง หมู่ที่ ๗ ต.ปอน อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน โดยให้มารายงานตัวเวลา ๐๙.๐๐ น. และเริ่มสอบสัมภาษณ์เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป

๓. ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๓.๑ แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรงหรือกางเกงขายาว สวมรองเท้าหุ้มส้นหรือรัดส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อมีปก กางเกงขายาว โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น (ห้ามสวมกางเกงขาสั้น เสื้อไม่มีแขน เสื้อยัดคอกกลม และรองเท้าแตะ) และประพฤติตนเป็นสุภาพชนทั้งสุภาพบุรุษ และสุภาพสตรี

๓.๒ เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่จะต้องทราบวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

๓.๓ แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีรูปถ่าย และเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักระบุชัดเจน หรือใบอนุญาตขับรถที่มีรูปถ่าย และเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก หรือหนังสือเดินทาง (Passport) ฉบับจริง เท่านั้น หากไม่มีบัตรหรือเอกสารดังกล่าวแสดงตนในการเข้าสอบ ให้ใช้ใบรับรองข้อมูลส่วนบุคคล หรือบัตรประจำตัวข้าราชการกลาโหม หรือบัตรประจำตัวทหารกองประจำการ ฉบับจริง ไปยื่นให้กับเจ้าหน้าที่แทน ทั้งนี้ หากเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักไม่ตรงกับฐานข้อมูลการสมัครสอบ จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ

๔. การประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก

ด้านศุลกากรทุ่งช้าง จะประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งเจ้าพนักงานศุลกากร ของด้านศุลกากรทุ่งช้าง ในวันอังคารที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๗ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ด้านศุลกากรทุ่งช้าง หมู่ที่ ๗ ต. ปอน อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน และเว็บไซต์ <http://www.customs.go.th> หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์” หัวข้อย่อย “ข่าวรับสมัครงาน” และทางเว็บไซต์ <http://www.thungchang.customs.go.th> หัวข้อ “ข่าวด้านศุลกากรทุ่งช้าง”

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗



(นายวิษณุ วงศ์เสาวรภัย)  
นายด้านศุลกากรทุ่งช้าง